

แผนพัฒนาหมู่บ้าน

ประจำปี ๒๕๖๒



บ้านแหลมทอง หมู่ที่ ๔

ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี

คำนำ

การจะทำให้ชุมชนเข้มแข็งนั้น ไม่สามารถที่จะทำได้โดยการสร้างจากบุคคลภายนอกชุมชน หรือทำได้ โดยการสอน การฝึกอบรม ชุมชนที่เข้มแข็งจะมีกระบวนการในการบริหารจัดการชุมชน ต้องมีการเรียนรู้ ร่วมกัน มีการ จัดกิจกรรมเพิ่มคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้ระบบความสัมพันธ์ระหว่างคน ในชุมชนสร้างเครือข่ายชุมชนและมีการขยายพันธมิตรออกไปนอกชุมชนในลักษณะการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ดังนั้นชุมชนจึงต้องร่วมมือกัน “สร้างพลังชุมชน” และใช้พลังชุมชนในการพัฒนาศักยภาพชุมชนต่อไป

กระบวนการชุมชน คือ พฤติกรรมหรือการกระทำร่วมกันของคนในชุมชนที่มาร่วมกันระดมสมอง วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ของชุมชน แล้วนำมาร่วมกันตัดสินใจ วางแผน ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมติดตาม ประเมินผลการทำกิจกรรมของชุมชนร่วมกัน

“แผนพัฒนาหมู่บ้าน” บ้านแหลมทองหมู่ที่ ๔ ตำบลไรโคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เกิดจาก การ มีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านเข้ามาร่วมกันคิด ร่วมกันกำหนด เพื่อวางเป้าหมายในการพัฒนา หมู่บ้านของตนเอง โดยใช้ข้อมูลต่างๆ เป็นฐานในการดำเนินการ อีกทั้งบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น เป็นองค์กรชุมชน ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาการประจำตำบล ผู้นำชุมชนและ ประชาชนร่วมกันบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งเป็นแผนที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้าน ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลพื้นฐาน การวิเคราะห์ชุมชน แนวทางการพัฒนา การกำหนดอัตลักษณ์ ชุมชน แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมทางเลือกที่เกี่ยวกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของคนในหมู่บ้าน เพื่อใช้ เป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน ให้มีความเจริญก้าวหน้า และคงความเป็นอัตลักษณ์ ของชุมชน

จึงขอขอบคุณหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ที่เป็นพี่ปรึกษา และคณะทำงานแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแกนนำชุมชนของหมู่บ้านทุกท่าน ที่ช่วยกันในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านบ้านแหลมทองในครั้งนี้

คณะทำงานแผนพัฒนาหมู่บ้านบ้านแหลมทอง

กรกฎาคม ๒๕๖๑

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน บ้านแหลมทอง	๑
ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน	๙
ส่วนที่ ๒ ศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน	๑๕
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชนที่เชื่อมโยงกับทุกระดับ	๒๒
แผนการปฏิบัติงานจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	๒๓
สรุปข้อมูลครัวเรือนประชากรรายคุ้ม	๒๔
บัญชีแสดงจำนวนการใช้จ่ายแต่ละประเภท	๓๐
แผนภูมิ	๔๒
แผนงานโครงการตามการประชุมประชาคมบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	๔๓